

Phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí (*)

22:09 14/07/2016

Tác giả: Phạm Cường

Giải báo chí Quốc gia là sự kế thừa và phát triển trên cơ sở Giải báo chí toàn quốc mà nhà báo Phan Quang là Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí toàn quốc đầu tiên năm 1991, cách đây 25 năm. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu tóm tắt bài phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tại Hội nghị tổng kết 10 năm Giải báo chí Quốc gia.

Một số nội dung chính của Giải báo chí Quốc gia

Hàng năm, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia lựa chọn để trao giải cho những tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hóa; có nội dung và hình thức hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội to lớn, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; Thông qua Giải, góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trong cả nước; phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí trong xã hội.

Image not found or type unknown



Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu, Ảnh: PV

Giải được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2006 với quy mô toàn quốc. Năm sau tuyển chọn,

thẩm định, chấm và trao giải cho các tác phẩm báo chí của năm trước đó.

Cách thức tổ chức tuyển chọn, thẩm định và chấm giải, Giải báo chí Quốc gia được tuyển chọn và chấm qua 3 vòng:

Vòng tuyển chọn, tiến hành ở các Chi hội, Liên chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương và Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Vòng sơ khảo, tiến hành ở Trung ương do Hội đồng sơ khảo chấm;

Vòng chung khảo, tiến hành ở Trung ương do Hội đồng chung khảo chấm.

Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước hỗ trợ hàng năm từ chi sự nghiệp văn hóa - thông tin và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Hội Nhà báo Việt Nam và nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Tổ chức thực hiện Giải, Quyết định của Thủ tướng giao Hội Nhà báo Việt Nam là *Cơ quan chủ trì*, Bộ Văn hóa - Thông tin là *Cơ quan phối hợp* và mời Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương *tham gia*.

Ngày 10/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định *Thành lập Hội đồng Giải báo chí Quốc gia*, gồm 8 thành viên. Ngày 18/5/2007, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia ký Quyết định ban hành *Quy chế hoạt động của Hội đồng Giải báo chí Quốc gia*. Ngày 5/5/2008, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia ký Quyết định ban hành *Điều lệ Giải báo chí Quốc gia*, trong đó quy định Cơ cấu Giải BCQG gồm 8 loại giải tương ứng với các loại hình báo chí là: *Báo in có 4 Giải, báo nói (phát thanh) có 2 Giải, báo hình (truyền hình) có 2 giải.*

Theo yêu cầu và sự phát triển của thực tiễn hoạt động báo chí, Hội đồng Giải đã điều chỉnh, thay đổi, bổ sung cơ cấu giải cho phù hợp. Từ 8 loại giải ban đầu, đến năm 2012 đã nâng lên 11 loại giải như hiện nay. Báo mạng điện tử trước đây chấm chung với các loại hình báo chí khác nay đã được tách riêng, cơ cấu thành hai loại giải; báo hình, trước đây chỉ có 2 loại giải nhưng những năm gần đây đã chia thành 3 loại. Ảnh báo chí có cơ chế riêng cho tác giả tự gửi tác phẩm dự giải, v.v..

Trách nhiệm của Hội Nhà báo Việt Nam trong tổ chức Giải

Với trách nhiệm là cơ quan chủ trì Giải, Hội Nhà báo Việt Nam đã bám sát và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, của Hội đồng Giải; đã phối hợp chặt chẽ và nhận được sự phối hợp có hiệu quả của các Ban, Bộ, ngành liên quan, của các cấp Hội Nhà báo và lãnh đạo các địa

phương trong cả nước. Đã ban hành *Bộ Quy trình tổ chức Giải*, chi tiết nội dung các công việc cho một mùa giải, đơn vị thực hiện, cấp trình ký, thời hạn hoàn thành,...từ khâu ban hành Hướng dẫn dự giải, đến khâu hoàn tất công việc sau khi trao Giải.

Ngay từ đầu năm, Thường trực Hội đồng Giải đã ban hành *Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải BCQG* gửi các cấp Hội Nhà báo trong cả nước, quy định cụ thể về điều kiện dự giải, tiêu chí xét chọn, quy cách tác phẩm và cách thức tổ chức tuyển chọn từ cơ sở, v.v..

Việc thành lập các *Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo* và tổ chức chấm, thẩm định, xét trao giải hằng năm... được thực hiện nghiêm túc, khách quan, khoa học, lựa chọn các thành viên đại diện tiêu biểu cho các thể hệ nhà báo, các loại hình báo chí, cơ quan báo chí, các vùng miền. Các Hội đồng đã làm việc công tâm, khách quan, tinh thần trách nhiệm cao đối với Giải. Các cấp Hội nhà báo trong cả nước đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo Hướng dẫn của Hội đồng Giải.

Công việc trao Giải hằng năm được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp, tổ chức trang trọng, tôn vinh giá trị của Giải và các nhà báo đoạt giải. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể ở Trung ương... đã dành cho Giải sự quan tâm đặc biệt, đến dự, trao giải, phát biểu động viên khích lệ và định hướng cho những người làm báo cả nước, nhân dịp Lễ Trao Giải báo chí Quốc gia hàng năm vào Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

Tóm lại, công tác tổ chức Giải trong 10 năm qua đã được thực hiện nghiêm túc, theo đúng các quy định của Chính phủ, đúng Điều lệ Giải và phù hợp với sự phát triển của báo chí cả nước./.

Ngày 22/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1694/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia đã được thực hiện từ năm 2015 (trao Giải lần thứ IX - năm 2014). Năm 2016 là năm thứ hai thực hiện theo Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia.

Hồ Quang Lợi

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải báo chí Quốc gia năm 2015

(*) Tít do Tạp chí Người Làm Báo đặt

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/phat-hien-boi-duong-nhung-tai-nang-bao-chi>